
Fundur innramatsteymis leikskólans Ásgarðs  
 

8. nóvember 2023  

Fundur hófst kl 09:00  

Mætt:  

Kristinn Arnar – Leikskólastjóri  

Margrét Eik Guðjónsdóttir – Fulltrúi starfsmanna 

Aðalheiður Sif Njálsdóttir – Fulltrúi deildarstjóra  

Sigurður Þór Ágústsson – Sviðsstjóri 

Ragnheiður Rún Sveinbjörnsdóttir – Gjaldkeri foreldrafélags 

Fjarverandi:  

Guðný Kristín – Aðstoðarleikskólastjóri  

Efni: 

- Eftirlitsskoðun frá BSI var framkvæmd í ár. Fengum ábendingar varðandi garðinn okkar, sem 
að mestu leyti tengdust undirlagi í kringum ákveðin leiktæki. Þessu var brugðist við haustið 
2023  

- Framkvæmd á innra mati leikskólans í vetur  
o Hversu góður er skólinn okkar:  

▪ Yfirferð á gæðagreinum verður tekin á starfsdegi 2. Janúar  
▪ Það sem eftir situr verður tekið á fundum innan vinnutíma eftir áramót   

• Gerð var könnun innan starfsmannahópsins og ákveðið að mæta til 
vinnu 2. Jan í stað þess að vinna hann af sér.  

o Starfsmannasamtöl 
▪ Verða framkvæmd í nóvember og síðan aftur í febrúar  
▪  

- Vinna við umbótaskýrslu vegna ytra mats frá menntamálastofnun heldur áfram.  

Atriði frá starfsfólki sem mætti skoða betur  

1. Fjölbreyttari endurmenntun  
a. Vinna á langtíma endurmenntunaráætlun langt komin. Mun vera lifandi plagg eftir 

aðstæðum og mun vonandi tengjast inn á endurmenntunarsamstarf sveitafélagsins 
og farskólans.  

2. Upplýsingaflæði í dagbókum  
a. Höfum haldið áfram að notast við dagbækur til þar sem fundir eru skráðir, fjarverur 

starfsfólks og aðara upplýsingar. Leikskólastjóri er byrjaður að setja upp 
upplýsingablöð á kennarastofu á hverjum föstudegi.  

3. Eftirfylgni í verkefnum  
a. Leikskólastjóra hefur ekki ennþá tekist að koma upp því verklagi sem hann hefði 

viljað.  
4. Fjölbreyttari efniviður 

a. Farið verður í innkaup frekari efnivið í nóvember/desember. Foreldrafélag 
leikskólans mun einnig leggja sitt að mörkum.  



 

5. Skólanámskráin  
a. Starfsfólk fór yfir kafla skólanámskrár í byrjun hausts og gaf ábendingar.  
b. Vinnan heldur áfram  

 
 

Næsti fundur innramatsteymis er áætlaður í apríl 2024  

Fundi lauk kl 09:30 


